

Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

(Về việc trả lời phản ánh liên quan đến “Thắc mắc về kết quả trả lời liên quan đến kiến nghị thay đổi bàn học”)

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế.

Theo hiện trường phản ánh của người dân ngày 11/10/2022 trên trang Đô thị thông minh Hue-S liên quan đến “Chưa thỏa đáng về kết quả thay đổi bàn học lục giác tại trường tiểu học Vĩnh Ninh”, trường TH Vĩnh Ninh – Thành phố Huế xin trả lời như sau:

Với Mô hình trường học mới VNEN thì hiện nay chỉ có trường tiểu học Hương Long – Thành phố Huế đang thực hiện. Còn đối với các trường tiểu học khác thì theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế là “Tiếp tục nhân rộng một số thành tố tích cực của mô hình VNEN theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TT Huế” nên nhà trường chỉ áp dụng một vài thành tố tích cực của mô hình này.

Sau khi được học tập chia sẻ tại trường tiểu học Hương Long – TP Huế, nhà trường còn tổ chức nhiều đợt tập huấn và triển khai nhiều chuyên đề để giúp giáo viên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và chuẩn bị tâm thế cho việc “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học” là rất cần thiết đối với giáo viên trong giai đoạn hiện nay. Với mong muốn của nhà trường là giúp học sinh học tập hiệu quả và hình thành được nhiều kỹ năng hơn nên việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực là rất cần thiết. Đến nay thì hầu hết, giáo viên đã thực hiện chuyển từ phương pháp dạy học theo lối truyền thụ một chiều sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất của của người học. Tăng cường việc học tập nhóm, đổi mới quan hệ giữa giáo viên với học sinh theo hướng cộng tác để phát triển năng lực xã hội và năng lực giải quyết vấn các vấn đề phức hợp.

Để áp dụng hiệu quả “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học” thì loại 06 chỗ ngồi sẽ giúp giáo viên tiết kiệm nhiều thời gian trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất của phòng học. Đối với những giáo viên tích cực trong việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực thì hầu như mỗi bài học đều thiết kế kỹ thuật dạy học theo hình thức hợp tác nhóm nên việc sử dụng loại bàn 06 chỗ ngồi là rất cần thiết. (Đối với bàn 02 chỗ ngồi, giáo viên phải thường xuyên ghép 2 loại bàn với nhau nên ảnh hưởng thời gian của 1 tiết dạy).

Hiện nay, nhà trường chỉ trang bị được 04 phòng học với loại bàn 06 chỗ ngồi để giúp học sinh làm quen với phương pháp dạy học tích cực theo hình thức luân phiên trong một thời gian nhất định.

Với sự lo lắng của phụ huynh là không đảm bảo sức khỏe, chưa khai thác được trí thông minh, học sinh học tập ồn và tạo điều kiện cho một số em lười học nói chuyện; không thể ghi kịp đề bài để làm, phòng học chưa đủ diện tích... Nhà trường xin trả lời như sau:

- Trong khi giáo viên giảng dạy trên lớp thì phải đảm bảo kỹ năng quản lý lớp học và quản lý nề nếp của học sinh thì chắc chắn sẽ không để ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài học của học sinh.

- Giáo viên đã vận dụng “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học” chắc chắn sẽ phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học và sẽ trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo và tư duy nên chắc chắn sẽ khai thác được trí thông minh của học sinh.

- Để tránh bệnh cong vẹo cột sống và các bệnh về mắt, giáo viên đã thường xuyên thay đổi vị trí ngồi của học sinh để điều tiết mắt; giáo viên đã hình thành cho học sinh kỹ năng tự phục vụ bản thân để thay đổi vị trí ngồi đối diện với giáo viên và cùng hợp tác trong việc hình thành kiến thức của mỗi bài học,

- Thông thường ở mỗi bài học, sau phần hình thành kiến thức mới là đến phần thực hành (làm bài tập) thì giáo viên luôn dành thời gian để học sinh hoàn thành bài tập hoặc bài thực hành nên không ảnh hưởng đến việc ghi chép của học sinh.

- Hiện nay diện tích các phòng học của học sinh tiểu học xây dựng theo qui định. Với diện tích phòng học như vậy nhưng nhà trường cũng đã cố gắng để tìm mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh khi triển khai áp dụng “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học”. Với mong muốn học sinh có môi trường học tập năng động, sáng tạo và hiệu quả nên rất mong sự cộng tác và chia sẻ từ phía phụ huynh.

Xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của Ông/bà .

Trên đây là nội dung nhà trường trả lời phản ánh của người dân và báo cáo đến lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Trân trọng!

*Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Minh Trang